

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019**  
**của Hội Nông dân tỉnh**  
*(Nội dung Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy)*

-----

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, sau khi nghe Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào nông dân; tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Lựa chọn 3 sản phẩm tham gia chương trình bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Bình chọn và đề cử 02 nông dân tham gia bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018; lựa chọn 01 cá nhân tiêu biểu trong sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp tham gia bình chọn danh hiệu “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Ra mắt 02 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc và xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ với tổng diện tích là 10 ha, có 59 hộ tham gia. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho 60 cán bộ cơ sở Hội và Ban quản lý các mô hình; 6 lớp truyền thông cho 600 người; 2 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất rau súp lơ an toàn; tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 540 người thuộc 9/12 mô hình điểm “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân”; thành lập và duy trì hoạt động 36 mô hình truyền thông lồng ghép giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; biên soạn 750 cuốn tài liệu cung cấp cho các mô hình làm tài liệu sinh hoạt. Tiếp tục duy trì sinh hoạt 6 mô hình “Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn hỗ trợ người nghi mắc lao điều trị theo DOTS. Tổ chức 30 lớp dạy nghề cho 1.050 lao động nông

thôn; 77 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh trên các loại cây trồng, hướng dẫn sử dụng phân bón có hiệu quả cho 2.695 người.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp được chú trọng. Năm 2018, các cấp hội đã kết nạp mới 10.792 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 378.890 hội viên (bằng 128,9% so với hộ nông dân); có 12/12 hội cấp huyện, 95% hội cơ sở và 95,9% chi hội đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở, chi hội yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai, thực hiện. Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra 12 hội cấp huyện và 24 cơ sở hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân ở một số đơn vị có lúc chưa kịp thời; những bức xúc, khó khăn của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm còn chậm được giải quyết. Việc xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực hỗ trợ hạn chế.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung do Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh xây dựng, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư và các đơn vị hành chính...

2. Tập trung nắm tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân và kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của nhân dân ngay từ cơ sở, nhất là các địa bàn có vấn đề phức tạp.

3. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm xây dựng tổ chức hội, kết nạp hội viên. Tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho hội viên nghèo trong dịp Tết. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp; hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo, định hướng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, đảm bảo mục tiêu Đề án 03 của Tỉnh ủy đề ra.

5. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của đơn vị cho phù hợp với thực tế và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Quan tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ chủ chốt các cấp hội.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm cụ thể hoá, triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo kết luận này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW (để báo cáo),
- Văn phòng TW Đảng,
- TW Hội Nông dân Việt Nam,
- Các đ/c Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Vũ Văn Sơn**